

HĐND thị xã Nghĩa Lộ giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri

Cùng với đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Nghĩa Lộ đã phát huy vai trò giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thị xã thường xuyên thực hiện quyền giám sát việc thực hiện các nghị quyết ban hành cũng như việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn.



Thường trực HĐND thị xã Nghĩa Lộ tham gia cùng Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh tại thị xã Nghĩa Lộ.

Thời gian qua, Thường trực, các ban HĐND thị xã và các xã, phường ở thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh việc thực hiện giám sát theo chuyên đề, mở rộng thành phần tham gia giám sát; trong đó, có sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan chuyên môn, đại biểu HĐND hoạt động trên địa bàn, cán bộ am hiểu sâu về lĩnh vực giám sát. Từ đó, phát hiện những vấn đề người dân quan tâm như: vấn đề quy hoạch, thu hồi; giải quyết tái định cư; công tác quản lý khai thác tài nguyên... Sau giám sát cũng đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, bất cập; đồng thời, đưa ra các kiến nghị, đề xuất đối với cấp ủy Đảng, HĐND, UBND và các cơ quan liên quan có giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc

phục hạn chế. Đối với hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 - HĐND thị xã khóa XV, Thường trực HĐND thị xã rà soát, tổng hợp và thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã có 62 ý kiến, kiến nghị của cử tri; trong đó, có 22 ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, giao thông, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; 24 ý kiến với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, điện, nước, môi trường, cảnh quan đô thị; 16 kiến nghị liên quan đến lĩnh vực văn hoá, giáo dục, chính sách xã hội

khác...

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga - Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cho hay, đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri thời gian qua chủ yếu về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng, sửa chữa cầu treo, kè chắn lũ, kênh mương..., trong khi đó nguồn lực của thị xã còn hạn chế. Do đó, chỉ có thể cân đối thực hiện theo thứ tự ưu tiên những nội dung kiến nghị cần thiết, cấp bách trước và có giải pháp tạm thời trước mắt. Một số ý kiến cần phải có lộ trình, nguồn lực đầu tư và sự thống nhất của các cấp, các ngành; do vậy, việc giải quyết có thể chưa đáp ứng ngay được yêu cầu của

cử tri và nhân dân. Thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng để đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghĩa Lộ Hà Thị Xuân Lan cho biết: thực hiện hoạt động giám sát của HĐND trong việc trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND thị xã luôn quan tâm đơn

hợp đối với các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri còn để kéo dài góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thông qua hoạt động giám sát của HĐND thị xã cho thấy, hầu hết những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri thuộc thẩm quyền đều đã được UBND thị xã và các cơ

Việc giải quyết ý kiến cử tri của UBND và các cơ quan chuyên môn được tiến hành kịp thời, dứt điểm, cơ bản đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tuy nhiên, qua giám sát việc trả lời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND thị xã nhận thấy vẫn còn 27 ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến các kỳ họp trước của HĐND thị xã qua nhiều lần các cuộc tiếp xúc đến nay vẫn chưa được giải quyết xong, cử tri lại tiếp tục kiến nghị, đề nghị. Do vậy, Thường trực HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp xem xét, giải quyết có lộ trình, thời gian, phương án cụ thể.

đốc, kiểm tra giám sát việc trả lời và giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri; chỉ đạo các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã tại các xã, phường tăng cường giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thường xuyên thông tin, báo cáo tình hình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với Thường trực HĐND thị xã để tiếp tục đôn đốc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị giải quyết. Tổ chức chất vấn tại kỳ

quan, đơn vị đã quan tâm, trách nhiệm trong việc tiếp thu, trả lời và chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri. Một số kiến nghị liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp cũng đã được UBND thị xã và các đơn vị quan tâm đề nghị, kiến nghị, phối hợp giải quyết, góp phần nâng cao đời sống, tinh thần và lợi ích chính đáng của nhân dân.

ĐỨC TOÀN

Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh

Hiệu quả từ mô hình tự quản (MHTQ), hoạt động của các tổ hòa giải trên địa bàn huyện Trấn Yên đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân chung tay, góp sức xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và hạnh phúc của nhân dân.

Xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên hiện có 16 MHTQ với 970 hộ thành viên tham gia và hoạt động khá đa dạng nội dung, song đều hướng tới giữ gìn nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xã có 8 tổ hòa giải được thành lập ở 8 thôn với 78 thành viên. Hoạt động của các MHTQ và các tổ hòa giải ở xã Tân Đồng trong thời gian qua đã đạt được hiệu quả tốt, đóng góp tích cực trong việc hòa giải mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Ông Lý Văn Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Đồng chia sẻ: "Các tổ tự quản về an ninh trật tự đã thường xuyên tổ chức các buổi tuần tra, nắm bắt tình hình an ninh trật tự trong khu dân cư; phát hiện và cung cấp các nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an ngăn chặn, xử lý kịp thời những vụ vi phạm pháp luật. Nắm bắt tình hình an ninh trật tự từng khu dân cư, phân công các thành viên trong tổ đến từng hộ để tuyên truyền, vận động. Đặc biệt, đối với những người có một thời lầm lỗi, các thành viên tổ tự quản đã chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, vận động, cảm hóa, giáo dục giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng, động viên họ tích cực lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống".

Các tổ hòa giải đã chủ động tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, tạo không khí hòa thuận và nâng cao tinh thần đoàn kết trong các khu dân cư. "Tiêu biểu là MHTQ về trật tự trị an giữ gìn sự đoàn kết trong gia đình, thôn, khu dân cư, hòa giải các mâu thuẫn phát sinh tại thôn Khe Nhài. MHTQ về văn hóa có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp, không lợi dụng sự mê tín, dị

đoan để trục lợi bất chính hoặc làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác của thôn Khe Đất. MHTQ về trật tự công cộng tại các khu dân cư, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và mất mỹ quan thôn xóm của thôn Khe Loóng. MHTQ về an ninh giao thông, tự giác chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ thôn Làng Đồng..." - ông Hải phấn khởi cho hay.

Không chỉ xây dựng các MHTQ tại khu dân cư, trên địa bàn còn có mô hình dòng họ tự quản như dòng họ Đặng, họ Nguyễn... Trong dòng họ đã tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, động viên các thành viên gia đình, dòng họ mình không vi phạm pháp luật để cùng nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Kiên quyết không để xảy ra khiêu khích, mâu thuẫn, tranh chấp gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và các vấn đề liên quan đến trật tự an toàn xã hội. Trong gia đình, dòng họ có người làm lỗi thì phối hợp với tổ hòa giải, cảm hóa, giáo dục. Từ những việc làm thiết thực, ý nghĩa, tình trạng con cháu vi phạm pháp luật của các dòng họ tự quản về an ninh trật tự giảm rõ rệt. Mỗi dòng họ trở thành một tổ tự quản, mỗi gia đình là một tổ hòa giải, góp phần giải quyết có hiệu quả những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Cảnh Hiếu - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: hoạt động hòa giải ở cơ sở đã giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng, xích mích trong cộng đồng dân cư, góp phần tích cực trong việc hạn chế đơn thư, khiếu nại, tố cáo vượt cấp, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhờ đó, trong những năm qua, trên địa bàn huyện không có



Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể xã Hồng Ca tham gia trồng hoa hai bên đường khu vực gần trung tâm xã.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Trấn Yên có 194 tổ hòa giải với 1.457 hòa giải viên và các hòa giải viên đã tích cực tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư kịp thời. Trong 5 năm (từ 2019 - 2024) đã tiếp nhận 2.113 vụ việc, hòa giải thành công 1.917 vụ việc, số hòa giải không thành 196 vụ việc, đạt 90,8%.

đơn thư, khiếu kiện tập thể, số lượng đơn thư tố cáo, kiến nghị giảm dần theo từng năm. Ban công tác mặt trận, tổ tự quản ở khu dân cư đã phát huy vai trò của mình, tích cực tham gia công tác hòa giải, giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, góp phần tạo sự ổn định, gắn bó đoàn kết nhân dân trên địa bàn dân cư.

Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò MTTQ và các thành viên tổ hòa giải cơ sở, chú trọng lồng ghép các nội dung về công tác hòa giải trong các cuộc họp của thôn, xã; chủ động nắm bắt tình hình, nếu có xảy ra sự việc thì sẽ gặp gỡ, tuyên truyền kịp thời giải quyết mâu thuẫn tại cơ sở, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

MANH CƯỜNG